

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผล ได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับศึกษาส่วนใหญ่ที่ระดับประถมศึกษา มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และส่วนใหญ่อาศัยอยู่หมู่ 5 บ้านแก้ง
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาความต้องการ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่ามีกรนำแผนไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง และจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาความต้องการ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมควบคุม ติดตามโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ควรกำหนดวันล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเข้ามาเพื่อกำหนดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ควรเพิ่มช่องทางในการติดตามประเมินผลการทำงานของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล และให้ประชาชนเข้าถึงได้ เมื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ เสร็จแล้ว ควรปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบในเนื้อหาของแผนฯ อย่างทั่วถึง และควรให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบเนื้อหาของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากคณะกรรมการจัดทำแผนฯ จัดทำเสร็จแล้ว

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน ซึ่งควรต้องปรับปรุงแก้ไขในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาให้มากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา ทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาต่อที่ประชุมสภา การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบของสภา และการตรวจสอบว่ามีการนำแผนพัฒนาไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติ และการทักท้วงกรณีเห็นว่าเทศบาล ไม่จัดทำข้อบัญญัติตามแผนพัฒนา และควรมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผล

การดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรอิสระประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปิยนุช แสงวรุ (2544 : 72-73) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ คารม คำพิฑูรย์ (2545 : 121-122) ได้ทำการศึกษา การบริหารจัดการในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พวงทอง โยธาใหญ่ (2545 : 90-91) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ โยธิน ฆารเจริญ (2545 : 48) ได้ศึกษาเรื่องการวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพของแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เรณู คุปต์ชัยเรีฐ และคณะ (2545 : 85) ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจ ทศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ วราพร สีสกุล (2547 : 46-48) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อังคณา วงษ์นอก (2547 : 112-114) ได้ศึกษาการบริหารในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ พันทิพา พันธุ์สุรินทร์ (2548 : 82-84) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ วาสนา ถิ่นขาม (2548 : 62-64) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบล :

ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ จิราวัลย์ วรรณค์ (2550 : 53-55) ได้ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน

1. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท

จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามีส่วนร่วม โดยไม่ได้แยกเพศชายหรือหญิง จึงส่งผลให้ประชาชนเพศชายและหญิงมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาไม่แตกต่าง

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ บีญูช แสงวูธ (2544 : 72-73) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คกรม คำพิฑูรย์ (2545 : 121-122) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พวงทอง โยธาใหญ่ (2545 : 90-91) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ โยธิน ฆารเจริญ (2545 : 48) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เรณู คุปต์ชัยเชียร และคณะ (2545 : 85) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน และ สอดคล้องกับ วราพร สีสกุล (2547 : 46-48) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อังคณา วงษ์นอก (2547 : 112-114) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ พันทิพา พันธุ์สุรินทร์ (2548 : 82-84) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ วาสนา ถิ่นขาม (2548 : 62-64) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ จิราวัลย์ วรวงศ์ (2550 : 53-55) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งไม่แบ่งแยกว่าใครจะมีความรู้สูงหรือไม่ จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาไม่แตกต่าง

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปิยนุช แสงวุธ (2544 : 72-73) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คารม คำพิฑูรย์ (2545 : 121-122) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พวงทอง โยธาใหญ่ (2545 : 90-91) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ โยธิน นารเจริญ (2545 : 48) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เรณู คุปต์ชัยเชียร และคณะ (2545 : 85) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ วราพร สือสกุล (2547 : 46-48) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อังคณา วงษ์นอก (2547 : 112-114)

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ พันทิพา พันธุ์สุรินทร์ (2548 : 82-84) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ วาสนา ถิ่นขาม (2548 : 62-64) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ จิราวัลย์ วรวงศ์ (2550 : 53-55) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเปิด โอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งไม่แบ่งแยกเรื่องอาชีพ จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ไม่แตกต่าง

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปิยนุช แสงวูช (2544 : 72-73) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คารม คำพิฑูรย์ (2545 : 121-122) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พวงทอง โยธาใหญ่ (2545 : 90-91) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ โยธิน ฆารเจริญ (2545 : 48) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เรณู คุปต์ชัยเชียร และคณะ (2545 : 85) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน และ สอดคล้องกับ วราพร สีสกุล (2547 : 46-48) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อังคณา วงษ์นอก (2547 : 112-114)

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ พันทิพา พันธุ์สุรินทร์ (2548 : 82-84) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ วาสนา ถิ่นขาม (2548 : 62-64) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ จิรวัดย์ วรวงศ์ (2550 : 53-55) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันประกอบกับระยะทางจากหมู่บ้านเพื่อมาร่วมทำประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น ไม่เท่ากัน และก็อาจจะไม่มียานพาหนะในการไปร่วมทำประชาคม จึงทำให้เกิดความไม่สะดวก จึงส่งผลประชาชนที่หมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ โกมินทร์ กุลเวชกิจ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

1.1 ควรนำเอาปัญหาความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนมาจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และนำไปพิจารณาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาสาระเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล

1.3 ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทักท้วงกรณีเห็นว่าเทศบาลไม่จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา

1.4 ควรส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนาให้มากขึ้น โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของสาระของแผนพัฒนาต่อที่ประชุมสภาฯ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของร่างแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

พื้นที่แต่ละหมู่บ้านมีสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมเป็นกลุ่มหมู่บ้านเล็กและกลุ่มหมู่บ้านใหญ่แตกต่างกัน ผู้นำแต่ละหมู่บ้านต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทุกหมู่บ้านและเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการดำเนินงานของเทศบาลด้วย รวมถึงผู้นำหมู่บ้านไม่ควรแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งนำความคิดของประชาชนควรสร้างความสามัคคีในองค์กร

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

3.1 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมควบคุม ติดตาม โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 ควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน

3.3 ควรเพิ่มช่องทางในการติดตามประเมินผลการทำงานของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล และให้ประชาชนเข้าถึงได้

3.4 เมื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ เสร็จแล้ว ควรปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบในเนื้อหาของแผนฯ อย่างทั่วถึง

3.5 ควรให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบเนื้อหาของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจากที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ จัดทำเสร็จแล้ว

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์